



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๒๕๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุวรรณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษกประจำสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยช่วงนี้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิต มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่รับวัคซีนโควิด 19 หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่ง สธ.ได้จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ วัคซีน รวมทั้งภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ไว้เพียงพอ เพื่อรองรับการระบาดที่กำลังเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมีความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ได้เตรียมแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด 19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังให้มีความพร้อมทุกจังหวัดแล้ว

- ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ในปี ๒๕๖๖ โดยมีกรอบการจัดหาและ บริหารจัดการให้มีวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่ม ๖๐๘ (ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงประชาชนทั่วไปตามความสมัครใจ จำนวน ๑-๒ โดส/คน ทั้งนี้ ให้พิจารณาสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ของสายพันธุ์ไวรัสและแนวโน้มประสิทธิผลของวัคซีนต่อสายพันธุ์ที่ระบาด และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการให้วัคซีนโควิด 19 ในปี ๒๕๖๖ อย่างเหมาะสม รวมถึงยกเลิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 และแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ภายหลังการประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อสนับสนุนภารกิจวัคซีนโควิด 19 ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์

๑.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น โดยเฉพาะ ประเทศแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย จากที่ช่วงปลายปีมีกิจกรรมรวมตัวหนาแน่น การเปิดภาคเรียน และมีเทศกาล ต่าง ๆ ช่วงฤดูหนาวทำให้เชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นและภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนลดลง จึงขอให้ ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นให้เข้ารับการฉีดโดยเร็ว เนื่องจากข้อมูลของผู้เสียชีวิตขณะนี้ ทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง มีปัจจัยเสี่ยงคือ ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนเพียง ๒ เข็ม ได้รับเข็ม กระตุ้น ๓ เข็ม น้อยกว่า ๓ เดือนและมากกว่า ๓ เดือน ส่วนผู้ที่รับวัคซีน ๔ เข็ม เสียชีวิตน้อยมาก หรือแทบไม่มี

๑.๓ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้อยู่ในช่วง ที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากเป็นขาขึ้นของรอบใหม่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นระลอกเล็ก ๆ (Small Wave) ตามคาดการณ์ โดยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ซึ่ง สธ. ได้เตรียมระบบรองรับเรื่องการรักษา ยา และบุคลากร ขณะนี้อัตรารองเตียงระดับ ๒-๓ อยู่ที่ร้อยละ ๒๐ หากเกิน จุดที่กำหนดจะปรับระดับและแจ้งเตือนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

๑.๔ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุ สถิติผู้ติดเชื้อโควิด 19 สัปดาห์ที่ ๔๖ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ ๔๕ อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เพิ่มจาก ๓๒๙ คน เป็น ๔๓๒ คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑.๓ ส่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มจาก ๑๗๘ คน เป็น ๒๕๒ คน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๖ ขณะที่จำนวนการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ เพิ่มขึ้นเพียง ๓,๐๐๐ เข็ม/สัปดาห์ ซึ่งอาจหมายถึงในอีก ๒ - ๓ สัปดาห์ถัดไป ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จะเพิ่มขึ้น ๑๕ คน/วันได้อีกครั้ง

๑.๕ รายงานข่าว...

๑.๕ รายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชุดปฏิบัติการพิเศษ (โควิด 19) มูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมร้อยเวร สน.ลาดพร้าว เดินทางไปชั้นสุตรพลีกศพชายอายุ ๓๘ ปี พนักงานบริษัทเอกชนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จากการตรวจสอบด้วยชุดตรวจ ATK พบผลเป็นบวก หรือติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิตมาแล้ว ๑-๒ วัน สอบสวนทราบว่า ผู้เสียชีวิตและเพื่อนร่วมงานอีก ๘ คน ติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๕ บริษัทจึงให้พนักงานหยุดพักรักษาตัวและทำงานที่บ้าน (Work from Home) และมีการประชุมออนไลน์ทุกวัน โดยผู้เสียชีวิตขาดประชุมวันที่ ๒๒-๒๓ พ.ย.เพื่อนร่วมงานจึงเดินทางมาที่คอนโดมิเนียมที่ผู้เสียชีวิตพักอาศัยและพบว่าเสียชีวิตแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งศพไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ขณะเดียวกันจากการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทราบว่า ในช่วง ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ตามบ้านเพิ่มขึ้น บางวันมากถึง ๔ - ๕ ราย

๑.๖ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคอันตรายถึงชีวิต ๙ ชนิดจะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ได้อีกครั้ง ประกอบด้วย เชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด 19 เชื้อไวรัสอีโบล่า เชื้อไวรัสมาร์เบิร์ก เชื้อไข้เลือดออกลาสซา เชื้อโรคเมอร์ส เชื้อโรคซาร์ส เชื้อไวรัสนิปห์ เชื้อไวรัสซิกา และเชื้อโรค Disease X คาดจะเปิดเผยรายชื่อเชื้อโรคที่จัดทำใหม่อย่างเป็นทางการก่อนเดือน เม.ย.๖๖ และจะมีกำหนดประชุมร่วมกันในวันที่ ๕-๗ ธ.ค.นี้ เพื่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมตัวและรับมือโรคระบาด ที่อาจนำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามจากโรคระบาดอีกครั้ง

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ.ห่วงใยประชาชนจากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เนื่องด้วยขณะนี้เป็นฤดูหนาวที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัส ประกอบกับทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ขณะที่ไทยได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีผู้เดินทางมาจากทั่วโลก ดังนั้น การดูแลป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับวัคซีนโควิด 19 จึงมีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเมื่อครบระยะเวลา เพื่อลดอาการป่วยหนัก หรือเสียชีวิต

- แม้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 หรือจำนวนผู้ป่วยหนักในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระดับสูง หรือน่ากังวล แต่ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ไวรัสแพร่กระจายรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้พบหลายประเทศที่อากาศหนาวจัดมีผู้ป่วยโควิด 19 มากขึ้น

๒.๒ นพ.รศ. ภิรัชต์ ธีรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังติดตามพบมีจุดที่ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ตลาดในจังหวัดชายแดนมีอัตราการติดเชื้อมากขึ้น สถานบันเทิง มีโอกาสเสี่ยงสูงเฉพาะบางจังหวัด เช่น จ.ท่องเที่ยว และสถานสงเคราะห์ คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน คือ เข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเมื่อถึงกำหนด โดยขณะนี้อยู่ที่ห่างจากเข็มล่าสุด ๔ เดือน ผู้สูงอายุไม่ควรร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ไม่ควรสัมผัสใกล้ชิดผู้สูงอายุโดยไม่จำเป็น และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

๒.๓ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชาภูมิคุ้มกันและเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว แนะนำข้อปฏิบัติที่ช่วยลดความเสี่ยง และผลกระทบ เพื่อไม่ให้โควิด 19 มาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ดังนี้ (๑) ทำร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย

ความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ (๒) สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด 19 ด้วยการรับวัคซีนอย่างน้อย ๓ เข็ม หากได้รับเข็มสุดท้าย หรือติดเชื้อมาแล้วเกิน ๖ เดือน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นอย่างยิ่ง หรือ ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรได้รับวัคซีนในการป้องกัน เช่น บุคลากรด่านหน้า (๓) หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด คนหมู่มาก หากจำเป็นต้องไปต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด (๔) เมื่อมีอาการต้องสงสัยโรคทางเดินหายใจ ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย เช่น ตรวจ ATK ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและป้องกันการกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น (๕) เมื่อติดเชื้อ หรือป่วย ควรดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เก็บตัวอย่างน้อย ๕ วัน ป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น หลังจากนั้นควรป้องกันของโรคต่ออีก ๕ วัน (๖) อาการที่ยังคงอยู่หลังติดเชื้อโควิด 19 (ลองโควิด) จะเกิดขึ้น ในสัปดาห์แรก ๆ และส่วนใหญ่จะหายไป ส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่เกี่ยวกับความรู้สึก โดยที่ตรวจไม่พบพยาธิสภาพ จึงไม่จำเป็นต้องตื่นกลัว และ (๗) ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปในภาวะปัจจุบัน ไม่ควรให้โควิด 19 มาเป็นอุปสรรคในการ ดำเนินชีวิต

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยช่วงนี้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นบางพื้นที่ ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่รับวัคซีน โควิด 19 หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สาเหตุที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากที่ช่วงปลายปีมีกิจกรรม รวมตัวหนาแน่น การเปิดภาคเรียน และมีงานเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่เชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งแวดล้อม ได้นานขึ้นและภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนลดลง

๓.๒ ขณะนี้ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดจากรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัว ในโรงพยาบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคนจึงควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ลด ละ เลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงทุกประการ และพึงระลึกเสมอว่าความใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/informationcovid๑๙ เห็นว่า การสวม หน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด 19 รวมทั้งควรกำหนดให้ทุกสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนให้บริการวัคซีนโควิด 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่เข้าถึงวัคซีนได้สะดวกและทั่วถึงขึ้น ขณะเดียวกันควรให้ข้อมูลชนิดของวัคซีนที่ นำมาให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๔ ครบ ๖ เดือน ควรฉีดเข็มที่ ๕ ด้วยวัคซีนชนิดใด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ให้ครบโดสและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดมากขึ้น

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานอนามัย สำนักงานแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงรุก ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนขณะนี้ อยู่ในช่วงต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นช่วงขาขึ้นของรอบใหม่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นระลอกเล็ก ๆ (Small Wave) โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของ กทม.ในการสำรองยา เวชภัณฑ์ เติงรักษา วัคซีน ห้อง LAAB รวมทั้งการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ของสถานพยาบาล สังกัด กทม.อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ที่พักรักษาที่บ้าน

เกี่ยวกับ...

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน และสังเกตอาการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบติดตามอาการผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกักตัวรักษาที่บ้าน และระบบส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีอาการของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มระดับอาการที่รุนแรงขึ้น

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd36.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me